



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

10 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารฯ จะพิจารณาทุกมาตรการอย่างรอบคอบ ซึ่งตั้งแต่ 11-15 พ.ย. 2562 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำข้อมูลมารายงานต่อที่ประชุมและมาตรการต่าง ๆ ต้องเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 ธ.ค. ที่การยกเลิกสารฯ จะมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ ก.เกษตรฯ จะประสาน ก.สาธารณสุขดูแลสารตกค้างในสินค้าเกษตรที่นำเข้า เนื่องจากวัตถุดิบหลายอย่างนำเข้าจากประเทศที่ยังใช้สารฯ, ก.อุตสาหกรรมต้องเตรียมมาตรการรองรับกรณีที่ไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบได้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ด้วย และก.พาณิชย์จะช่วยดูแลไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสารป้องกันกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชชนิดอื่น ด้านเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศก.อุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ.... ถึงวันที่ 8 พ.ย.

ประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : mcot, มติชนออนไลน์, thaigov

-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พร้อมระบุ ในการพัฒนาระบบสุขภาพ สธ.ได้เร่งรัดให้รพ.ทุกแห่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ เน้นลดความแออัดลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยบริการที่มีคุณภาพ เน้นบริการเชิงรุก อาทิ โครงการ Smart Hospital และล่าสุดคือโครงการรับยาใกล้บ้าน ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขแบบองค์รวม เพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาผู้ป่วยได้รับยาเหมือนรพ.และมีเวลาซักถามข้อมูลจากเภสัชกรมากขึ้น จึงขอให้เภสัชกรและเครือข่ายร่วมสร้างนวัตกรรมพลิกโฉมวงการวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ระบบสุขภาพของไทยมีความสมดุลและยั่งยืน

เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึกออนไลน์, ผจก.ออนไลน์, mcot, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวบางแห่งมีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีการดูแลป้องกันที่อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผู้ใช้หมดสติหรือเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันขณะอาบน้ำได้ นักท่องเที่ยวควรศึกษาวิธีการใช้จากป้ายคำแนะนำอย่างละเอียด ควรเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่อาบน้ำ หากไม่มีพัดลมระบายอากาศควรเปิดประตูเพื่อให้ระบายอากาศได้ และไม่ควรอาบน้ำเกิน 10 นาที กรณีอาบน้ำติดต่อกันหลายคน ควรเปิดพัดลมระบายอากาศและเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที หากได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ให้ออกจากห้องน้ำทันที กลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ที่กำลังป่วย ควรมีผู้คอยดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะอาบน้ำ

สุขภาพวัยทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดประชุมพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานในพื้นที่โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ โดยมีผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการจาก ก.สาธารณสุข ก.แรงงาน และ ก.อุตสาหกรรม 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน พร้อมทบทวนและติดตามความคืบหน้าการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป

เหตุทะเลาะวิวาทในห้องฉุกเฉิน รพ.อ่างทอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก

-เสนอข่าว วัยรุ่น 2 กลุ่มก่อเหตุยกพวกตีกันในห้องฉุกเฉิน รพ.อ่างทอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รพ.อ่างทอง กว่า 10 คนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ จนต้องเรียกกำลังเสริมให้เข้าช่วยแยกกลุ่มวัยรุ่นคู่อริออกจากกัน แต่ยังมีวัยรุ่นทั้งหญิงและชายหลายคนด่าทอตำรวจและเจ้าหน้าที่รพ.ด้วยความไม่พอใจ ต้องใช้เวลาเวลากว่า 1 ชม.จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ สาเหตุเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันในสถานบันเทิงในตัวเมือง โดยกู้ภัยนำคนเจ็บส่งรพ.อ่างทอง และมีคู่อริตามมาทำร้ายในห้องฉุกเฉินขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังให้การปฐมพยาบาลคนเจ็บ โดนตำรวจเตรียมนำภาพจากคลิปที่มีผู้ถ่ายไว้มาตรวจสอบผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดและดำเนินคดีต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เฟซบุ๊ก thank you love

-โพสต์ข้อความว่า เป็นหนึ่งในทีมเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรดึก รู้สึกตกใจ เสียขวัญและหวาดระแวงว่าจะมีผู้มาก่อเหตุอีก พร้อมระบุว่าผู้ก่อเหตุไม่เคารพเจ้าหน้าที่และสถานที่ เหตุมาจากอารมณ์และแอลกอฮอล์ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เจ้าหน้าที่จะต้องนึกถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ในห้องฉุกเฉินเป็นลำดับแรก

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคในฤดูหนาว สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรคเผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ วันที่ 10-16 พ.ย. 2562 ให้ระวังการเจ็บป่วยจากการเข้าสู่ฤดูหนาว โดยโรคที่มักพบได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม มือเท้าปาก หัด และอุจจาระร่วง คาดว่าในช่วงนี้อาจพบผู้ป่วยจาก 5 กลุ่มโรคดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น แนะนำประชาชนที่มีความเสี่ยงรักษาความอบอุ่นของร่างกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ล้างมือบ่อยๆ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ</p>	-
<p>สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน สื่อที่นำเสนอ : ไอเอ็นเอ็น, ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ออย. พร้อมด้วย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าฯ นราธิวาส นพ.สสจ. นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านนากอ ต.จอบะเข อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ลูกหยีตราบูโด ซึ่งมีหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีขั้นต้นในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) โดยมีกระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มแกนนำสำคัญในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งมาตรฐานฮาลาล และได้รับอนุญาตจาก ออย. ด้วย ขอให้ประชาชนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทย และมั่นใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก ออย.</p>	-
<p>โรคไข้เลือดออก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์สนุก</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคยุโรป ยืนยันว่า เป็นครั้งแรกที่พบไวรัสไข้เลือดออกแพร่ทางเพศสัมพันธ์ได้ระหว่างชายกับชาย เนื่องจากแพทย์สเปนพบชายวัย 41 ปีในกรุงมาดริด ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกีโดยที่ไม่เคยเดินทางไปยังประเทศที่พบเชื้อไวรัสจากยูงมาก่อน แต่ 10 วันก่อนหน้านั้น คู่รักเพศเดียวกันของเขาเพิ่งกลับจากประเทศคิวบาและสาธารณรัฐโดมินิกัน และป่วยมีอาการแบบเดียวกันแต่ไม่รุนแรงเท่า ซึ่งผลตรวจวิเคราะห์เชื้อพิสูจน์พบว่าทั้ง 2 คนติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกชนิดเดียวกับที่พบแพร่อยู่ในคิวบา</p>	-